

ĐẠI BIỂU HỎI - THỦ TRƯỞNG NGÀNH TRẢ LỜI

Thẳng thắn và trách nhiệm

QUYẾT LIỆT NGĂN CHẶN HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG BÀY BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG



Đội Quản lý thị trường huyện Vũ Thư phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh kẹo trên địa bàn.

Ảnh: THU THỦY

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hiện vẫn được bày bán công khai trên thị trường. Có thể vì lý do thiếu thông tin, không biết hoặc tâm lý ham rẻ nên một số người dân vẫn mua những sản phẩm này về sử dụng ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

bán, lưu thông công khai, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng chí Giám đốc Sở Công Thương khẳng định: Tình trạng sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh hầu như không có. Tuy nhiên, thời gian qua, việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng với quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra, phức tạp, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng: thực phẩm, may mặc, xăng dầu, khí mô hóa lỏng, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, phụ tùng

xe máy, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... không những ảnh hưởng đến uy tín, doanh thu của doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Các đối tượng mua hàng từ các tỉnh biên giới nhập từ Trung Quốc có giá rẻ và không có nguồn gốc, xuất xứ sau đó sang bao, đóng gói vào các bao bì hàng hóa của các hãng có thương hiệu nổi tiếng, uy tín để tiêu thụ. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sản xuất hàng giả rất tinh vi, khôn khéo gây rất nhiều khó khăn cho công

tác kiểm tra, phát hiện, xử lý. Ngoài hàng giả, hàng kém chất lượng được các đối tượng đất sản xuất từ nước ngoài với trình độ, kỹ thuật, công nghệ cao gây rất nhiều khó khăn cho việc phân biệt giữa hàng thật và hàng giả. Các đối tượng thường xé lẻ hàng hóa vận chuyển trên các phương tiện giao thông về cất giấu và bày bán trà trộn với hàng thật nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng. Các đối tượng thường tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng vào các dịp lễ, tết, địa bàn chủ yếu ở nông thôn do nhận thức của người tiêu dùng còn hạn chế, không hiểu hết các quy định của pháp luật, gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra, phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ và xử lý.

Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Làm tốt công tác quản lý địa bàn, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, chính quyền các địa phương tập trung điều tra, trinh sát nắm bắt tình hình thị trường, tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng... góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương và bảo vệ quyền lợi người tiêu

dùng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã tổ chức 74 lượt kiểm tra, xử lý 74 vụ kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử phạt hành chính 459.080.000 đồng.

Để hạn chế, tiến tới đẩy lùi hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường, thời gian tới, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Chi cục QLTT tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, các tổ chức xã hội và người tiêu dùng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, từng bước thay rõ tác hại của việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, lên án và tố giác các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường lực lượng quản lý địa bàn điều tra, trinh sát phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; gắn công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền và ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không tiếp tay, không sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Chi cục QLTT chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh xây dựng các kế hoạch chỉ đạo ngành thành viên tổ chức kiểm tra lĩnh vực ngành mình quản lý nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục đào tạo, bồi

dưỡng cho cán bộ, công chức QLTT nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu để trao đổi thông tin, phối hợp xác minh và xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Duy trì số điện thoại đường dây nóng của Sở Công Thương và Ban Chỉ đạo 389, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp, của người dân để tổ chức xác minh, kiểm tra, xử lý.

Cũng liên quan đến vấn đề này, các đại biểu: Trần Thị Ngọc Bích (tổ Hưng Hà), Trịnh Quang Hiệp (tổ Hưng Hà), Đào Đức Hưng (tổ Vũ Thư) kiến nghị tỉnh, Sở Công Thương quan tâm kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng nhái trên thị trường hiện nay. Sở kiến nghị với Bộ Công Thương ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn hàng hóa bảo đảm chất lượng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Cùng với đó, Sở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, công bố trên hệ thống truyền thông danh mục những sản phẩm hàng hóa bảo đảm chất lượng, các loại hàng giả, hàng nhái để người tiêu dùng biết, để động lựa chọn.

(còn nữa) NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

EU tăng cường kiểm tra 7 nông phẩm nhập từ Việt Nam



(nongnghiep.vn) Theo Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành quy định mới (Commission Implementing Regulation 2018/941) về tăng cường mức độ kiểm tra chính thức đối với 98 loại nông phẩm của 27 nước nhập khẩu vào EU làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.

Việt Nam có 7 nông phẩm bị EC đưa vào danh mục kiểm tra tăng cường gồm lá rau mùi, lá rau húng quế, lá bạc hà, rau mùi tây, đậu bắp, hạt tiêu và trái thanh long. Theo đó, cả 7 nông phẩm này đều bị kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu. Trong đó, tần suất kiểm tra với trái thanh long là 10%, các nông phẩm còn lại đều có tần suất kiểm tra 50%.

Ngoài quy định về tăng cường kiểm tra tại các cảng đến, EC còn yêu cầu mỗi lô hàng xuất khẩu sang EU phải có giấy chứng nhận của các phòng xét nghiệm được ủy quyền tại nước xuất khẩu. Các lô hàng bị tái kiểm tại cảng đến sẽ bị tiêu hủy nếu có dư lượng các chất độc hại (thuốc trừ sâu, chất diệt khuẩn, chất diệt nấm mốc) vượt ngưỡng cho phép.

Đẩy mạnh chăn nuôi theo chuỗi khép kín



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Thúc đẩy liên kết chuỗi trong nông nghiệp là một giải pháp quan trọng của đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Tình trạng giải cứu heo thời gian qua đã cho chúng ta thấy sự bấp bênh của sản xuất hàng hóa không gắn với thị trường. Để khắc phục hạn chế này, giải pháp ngành Nông nghiệp đưa ra là xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Mô hình này sẽ tạo ra sản phẩm đồng đều, bảo đảm chất lượng, tăng sức cạnh tranh, giúp người chăn nuôi yên tâm về đầu ra, hạn chế rủi ro. Một trong những mô hình như vậy tại tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy phần nào hiệu quả của mô hình kết nối.

Được cung cấp đầu vào, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi VietGAP, người chăn nuôi chỉ việc tập trung sản xuất đạt chuẩn, theo đúng yêu cầu, còn đầu ra đã được bao tiêu.

Mô hình liên kết chuỗi đang được tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng xây dựng. Không chỉ tạo thu nhập đều đặn cho các hộ nông dân, mô hình này đã khiến các khu giết mổ nhỏ lẻ tự phát mất vệ sinh dần bị thu hẹp.

Thúc đẩy liên kết chuỗi trong nông nghiệp là một giải pháp quan trọng của đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Tại nhiều địa phương, những mô hình liên kết đang cho thấy doanh nghiệp làm hạt nhân đang kết nối sản xuất và đầu ra. Mọi mắt xích trong chuỗi đều có lợi, từ các hộ nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Chính sách này còn giúp ngành chăn nuôi cải thiện dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy suất nguồn gốc, giải quyết vấn đề cung cầu... góp phần tạo ra trật tự mới cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam.

PHƯƠNG ANH

TUỔI TRẺ ĐÔNG HƯNG

Tình nguyện vì cộng đồng

Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, đoàn viên, thanh niên huyện Đông Hưng đã và đang xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn ở Đông Hưng đã đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng quà, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, hiến máu tình nguyện...; các hoạt động được tổ chức trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè,

chiến dịch tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa", xã hội, từ thiện... Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, các công trình, phần việc thanh niên còn mang lại giá trị tinh thần, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đào tạo thế hệ thanh niên yêu nước, vừa hồng vừa chuyên.

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Đông Hưng đã tặng 5 công trình nước sạch trị giá 12,5 triệu đồng cho gia đình chính sách tại các xã Phú Lương, Bạch Đằng, Phong Châu; các cấp bộ đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người; tổ chức khoảng 200 buổi ra quân vệ sinh môi trường, bảo vệ đồng sông quê hương, vận chuyển và lắp đặt bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng; hỗ



Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Đông Hưng còn chủ động phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa; tặng đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Ông Bùi Văn Ban, thôn Vinh Quan, xã Trọng Quan (Đông Hưng) cho biết: Thời gian gần đây tôi thấy đoàn thanh niên có rất nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân như: khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão, vệ sinh đường làng

ngõ xóm; tặng quà, khám bệnh cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Các cháu làm việc rất nhiệt tình, trách nhiệm, dù mệt mỏi nhưng vẫn niềm nở, chu đáo với bà con.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm. Riêng trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các

cơ sở đoàn trong huyện đã vận động tặng 250 suất giá trị là 75 triệu đồng cho thiếu niên, nhi đồng. Các liên đội trong huyện xây dựng quỹ vì bạn nghèo với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng để tặng quà, hỗ trợ 670 đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Đông Hưng còn chủ động phát triển kinh tế, làm giàu

chính đáng. Anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết thêm: Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới do cấp ủy phân công đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, làm tốt công tác ủy thác vốn vay, tích cực mở rộng tổ quản lý vốn vay do đoàn thanh niên làm chủ trương. Đến nay, tổng dư nợ của đoàn thanh niên quản lý hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn thanh niên các xã: Đông Phương, Đông Cường, Đông Sơn, Đông La, Đông Xá còn đẩy mạnh thực hiện dự án "Lúa giống chất lượng cao" do tổ chức mình quản lý...

Với các hoạt động hiệu quả, tuổi trẻ Đông Hưng đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

VŨ LẠC

Chăm sóc lúa mùa sau ngập úng

Do ảnh hưởng của bão số 3 và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn dài ngày, nhiều diện tích lúa mùa mới cấy của xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) bị ngập úng. Hiện chính quyền địa phương đang hướng dẫn nông dân chăm sóc, cấy dặm lúa mùa.

Trên cánh đồng mẫu thôn Man Đích, hiện lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Bà Phạm Thị Hương chia sẻ: Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đối với lúa từ 4 - 5 tuần tuổi đây là giai đoạn quan trọng và quyết định năng suất vào cuối vụ. Vì vậy, bà con thường xuyên thăm đồng, kịp thời

phát hiện sâu bệnh, tiến hành bón phân và chăm sóc đúng thời điểm để lúa phát triển khỏe. Tuy nhiên, thời tiết năm nay mưa nhiều đúng vào dịp lúa mùa mới cấy, hơn nữa nạn chuột và ốc bươu vàng còn phá nên ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân.

Nửa tháng nay ngày nào tôi cũng có mặt ngoài ruộng để cấy tỉa dặm diện tích gần 1 mẫu bị ngập úng và bắt ốc bươu vàng. Tại cánh đồng thôn Thượng Cẩm, chị Nguyễn Thị Loan cho biết: Gia đình tôi cấy hơn 3 mẫu ruộng. Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua gia đình tôi bị thiệt hại nặng bởi hơn 1 mẫu sau

cấy bị ngập úng do mưa bão, nhiều diện tích lúa bị chết. Ngay sau khi nước rút tôi đã tiến hành tỉa dặm lại và gieo cấy bù vào những diện tích bị ngập úng, bón thúc những diện tích mới cấy lại. Nay lúa đã bước vào giai đoạn đẻ nhánh, tôi đã bón các loại phân như urê, kali và phân chuồng hoai mục giúp cho cây cứng, sinh trưởng tốt. Theo dự báo thời tiết, những ngày tới tiếp tục có mưa to, kéo dài nên tôi rất lo lắng nếu tiếp tục bị ngập úng thì diện tích lúa mới cấy dặm sẽ lại bị chết, khi đó không biết lấy mạ ở đâu để cấy cho kịp khung thời vụ.

Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc Nguyễn Văn Tân cho biết: Hơn 430ha lúa mùa vừa được bà con nông dân gieo cấy ít ngày, gặp mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích lúa mùa bị ngập úng. UBND xã đã chỉ đạo HTX DVNN mở các cống nội đồng, vớt bèo, khơi thông dòng chảy nhằm chuyển nước nhanh nhất về trạm bơm để tiến hành bơm tưới nước. Tuyên truyền nông dân tỉa dặm diện tích dày vào diện tích lúa bị chết do ngập úng để bảo đảm không chậm thời vụ; thực hiện nghiêm quy trình bón phân, tạo điều kiện cho lúa phát triển tốt ngay từ đầu vụ. Hạn chế đến mức thấp nhất mức độ gây hại của sâu bệnh và mưa bão, xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tác hại và các biện pháp, kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh; chỉ đạo cán bộ

bám sát cơ sở thôn, thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời sâu bệnh, có biện pháp chỉ đạo nông dân tiến hành phun thuốc khi có sâu bệnh phát sinh để kịp thời khống chế, không để lây lan ra diện rộng. Thời điểm này lúa đang sinh trưởng phát triển tốt. Vụ mùa thường có mức độ gây hại của sâu bệnh nhiều hơn các vụ khác trong năm. Do đó, HTX khuyến cáo bà con xã viên cần thường xuyên thăm đồng, thực hiện bón lót sâu, bón thúc sớm, bón tập trung để tránh thất thoát phân bón và để lúa tốt ngay từ đầu, để nhánh tập trung, tăng số nhánh hữu hiệu, nhằm nâng cao năng suất và sản lượng; đồng thời khuyến cáo nông dân không dùng điện, sử dụng thuốc không đúng danh mục để đánh bắt chuột, ốc bươu vàng. Theo dự báo của ngành

chuyên môn, hiện nay thời tiết mưa nắng thất thường, bão gió cùng với tình hình sâu bệnh tương đối phức tạp. Để lúa sinh trưởng và

phát triển tốt, xã Vũ Lạc tập trung chỉ đạo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện kịp thời các loại sâu bệnh phát sinh,

chủ động phòng, trừ, không để lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa mùa.

ĐỨC DŨNG



Nông dân thôn Man Đích, xã Vũ Lạc tỉa dặm lúa mùa.